

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

ĐỖ XUÂN*

Trong năm 2009-2010, tiếp tục phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo nhân dân tỉnh giành được nhiều kết quả quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương. Thành tựu đó bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó có những kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trên cơ sở quán triệt sâu rộng các nghị quyết Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nắm bắt vận hội, thời cơ và nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, Đảng bộ tỉnh xác định rõ những vấn đề trọng tâm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao bản lĩnh chính trị; bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm 2009-2010 là những năm có nhiều ngày lễ lớn, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiều sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và trong nhân dân, như: 40 năm thực hiện Bức thư cuối cùng Chủ tịch Hồ Chí

Minh gửi Đảng bộ tỉnh Nghệ An; 50 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn; 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân và ngày Hội quốc phòng toàn dân. Đặc biệt, đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong dịp Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Người.

Việc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương diễn ra kịp thời và đi vào chiều sâu thực chất hơn. Đảng bộ đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 13 Về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Tập trung chỉ đạo thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 06 của Bộ chính trị và kết quả 2 năm chỉ đạo điềm, tổ chức gặp mặt điển hình tiên tiến cuộc vận động. Qua đó, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những giá trị to lớn của tư tưởng và

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bước đầu chuyển thành hành động tự giác để “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong công tác tổ chức cán bộ, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, như: chất lượng tổ chức cơ sở đảng, trình độ đội ngũ cán bộ cấp xã, phường; phát triển chi bộ tại xóm, bản chưa có chi bộ đảng; kết nạp đảng viên hàng năm, chú ý những xóm chưa có đảng viên.

Tiến hành bổ sung kế hoạch, phân công nhiệm vụ chỉ đạo trong đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ chủ chốt, nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về *tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị*; Nghị quyết Trung ương 6 khoá X về *nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên*; Kết luận số 09 và số 10 của Tỉnh ủy về *củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo, vùng dân tộc thiểu số*. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 9 khoá X về *Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020...*

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, thông qua các lớp bồi dưỡng chính trị, đội ngũ các bộ từng bước nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ: trường thành và phát huy được tinh năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý. Chỉ riêng trong năm 2009, Đảng bộ đã tổ chức 7 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo

cho 1.055 học viên; các huyện uỷ, thành uỷ và thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc tổ chức được 1.483 lớp giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị với 170.628 học viên.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), khoá VIII, Đảng bộ tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh trên cơ sở thực hiện nghiêm chỉnh công tác tập trung dân chủ và đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình.

Trong năm 2009, Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hướng dẫn chỉ đạo thực hiện; triển khai Đề án 165-ĐA/TU của Bộ Chính trị về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bằng ngân sách Nhà nước; tiến hành kiểm tra thực hiện đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ cơ sở, cán bộ trẻ; thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2006-2010,...

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra số 97-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 69-KH/BCĐKT của Ban chỉ đạo kiểm tra về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác sau kiểm tra, thành tra. Nâng cao chất lượng công

tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban kiểm tra các cấp. Tập trung kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên theo Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình, đề án liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Qua kiểm tra, phân loại, năm 2009, số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh chiếm 76,35%. Trong năm 2009, các cấp ủy kiểm tra 3.551 lượt tổ chức đảng, 8.431 đảng viên; giám sát 3.204 lượt tổ chức và 10.365 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, kết luận có 186 tổ chức đảng và 201 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng, 37 đảng viên theo đúng quy định. Bên cạnh việc tiến hành kiểm tra định kỳ, Đảng bộ chú trọng kiểm tra theo chuyên đề. Thông qua các đợt kiểm tra, giúp tổ chức đảng và đảng viên phát huy ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Cùng với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, Đảng bộ quan tâm lãnh đạo củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, củng cố, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, gắn với cải cách hành chính, bảo đảm hiệu quả lãnh đạo, điều hành. Tăng cường chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động dân vận, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời chỉ đạo việc xây

dựng cơ chế phối hợp hoạt động giữa cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các hội quần chúng để thống nhất quan điểm, nội dung và phương thức vận động quần chúng tích cực tham gia thực hiện đường lối đổi mới ở địa phương.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 37 – CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp: quyết định thành lập các ban, tiểu ban giúp việc Đại hội Đảng bộ tỉnh; ban hành hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng các cấp (từ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở đến cấp tỉnh).

Năm 2010 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Phát huy những thành quả đạt được, nhận thức rõ những khó khăn, hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, Đảng bộ tỉnh Nghệ An xác định rõ phải tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, đồng thời phát huy tốt vai trò quản lý, chỉ đạo của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Từ đó, tạo được sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Trong quá trình đó, các tổ chức cơ sở đảng và toàn Đảng bộ, bên cạnh việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phải không ngừng nâng cao tinh thần chủ động, có quyết tâm chính trị cao, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt, xây dựng và phát triển văn hoá là mục tiêu và động lực của đổi mới.